

## รักษาระดับการเว้นระยะห่างทางสังคม (~ถึงวันที่17 ตุลาคม)

-การผ่อนคลายหลังฉีดวัคซีนครบแล้ว ขยายการรักษาที่บ้าน-

เขตปริมณฑล ระดับ 4 • เขตนอกเมือง ระดับ 3 (วันที่4 ตุลาคม. (จ) 0 น. ~17 ตุลาคม (อา) 24น.)

\* ไม่ใช่เขตปริมณฑล ที่มีประชากร น้อยกว่า 1 แสนคน ปรับรักษาระดับตามเกณฑ์ ของเขตการปกครอง อำเภอ จังหวัดนั้นๆ

การจัดการสถานะการป้องกันควบคุมโรค ครอบคลุมโดยรวม คลี่คลายสำหรับผู้ที่ยังฉีดวัคซีนครบแล้ว คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยในการดำเนินชีวิตประจำวันจะค่อยๆกลับสู่สภาพเดิม

ประเภท		มาตรการเดิม	การปรับเปลี่ยน
ห้องจัดงานแต่งงาน ระดับ (3,4มาตรการเดียวกัน)		<p>ความจุ อนุญาตสูงสุดไม่เกิน 49คน</p> <p>*อนุญาต ให้จัดพิธีแต่งงาน ที่ไม่มีบริการอาหาร ได้สูงสุดไม่เกิน 99คน</p>	<p><u>อนุญาตให้ขยายเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้น</u></p> <p>▲งานพิธีแต่งงานมีบริการ ให้รับประทานอาหาร: ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว <u>เพิ่ม</u> สูงสุดไม่เกิน 50คน</p> <p>⇒ อนุญาต สูงสุดไม่เกิน 99 คน</p> <p>▲งานพิธีแต่งงาน ไม่มีบริการ ให้รับประทานอาหาร:ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว <u>เพิ่ม</u> สูงสุดไม่เกิน 100คน</p> <p>⇒ อนุญาต สูงสุดไม่เกิน 199 คน</p>
จัดงานวันเกิดครบ 1 ขวบ	ระดับ3	อนุญาตสูงสุดไม่เกิน 16คน	<u>อนุญาตให้ขยายเพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว สูงสุดได้ไม่เกิน 49 คน</u> ⇒ จากเดิม สูงสุดไม่เกิน 16คน → ได้ไม่เกิน 49คน
	ระดับ4	จำกัดจำนวนของ การรวมกลุ่มส่วนตัว (ก่อน 18น. 4คน หลัง 18 น. 2คน)	<u>อนุญาตให้ขยายเพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว สูงสุดได้ไม่เกิน 49 คน</u> ⇒ จากเดิม สูงสุดไม่เกิน 4คนหลัง 18 นพิกท ไม่เกิน 2 คน, → <u>ไม่จำกัดเวลา</u> สูงสุดไม่เกิน 49คน
สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง (พื้นที่ ระดับ 4)		จำกัดจำนวนของ การรวมกลุ่มส่วนตัว (ก่อน 18น. 4คน หลัง 18 น. 2คน)	<u>จำนวนผู้แข่งขันขั้นต่ำ ขยายเพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว อนุญาตได้สูงสุด (ประเภทของกีฬา จำนวนของผู้เข้าแข่งขัน 1.5เท่า)</u> ⇒ ตัวอย่าง) เบสบอลต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 18 คน อนุญาตสูงสุด 27 คน (ผู้เล่น 18 คน + 9 คน)

ขยายการรักษาที่บ้าน

ผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยายการดำเนินการ สำหรับผู้ป่วย ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีน

- เป้าหมาย: สำหรับผู้ป่วย ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง (ยกเว้น สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ)

- ระยะ : การกักกันที่ใช้ประจำวัน ( 3 วันหลังจากสิ้นสุด การรักษาที่บ้าน ให้ปิดผนึก 2ชั้น และมาเชื้อภายนอก)